

Thư Số 155 Gửi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa

Tôi là người Việt Nam. Chào đời năm 1930 tại Đại Ngãi, quận Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Phục vụ quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ ngày 12/5/1954 đến Giờ Thứ 25 ngày 30/4/1975. Sau ngày tang thương này, nhóm cầm quyền Việt Cộng đẩy tôi -và đồng đội của tôi- vào trại tập trung Long Giao ngày 14/6/1975, chuyển đến trại tập trung Suối Máu tháng 10/1975 trên đất Nam, chuyển đến trại tập trung Yên Bái trên đất Bắc ngày 16/6/1976, chuyển xuống trại tập trung Nam Hà tỉnh Hà Nam Ninh tháng 4/1978, ra khỏi trại tập trung ngày 9/9/1987 về đến nhà ở Sài Gòn chiều ngày 12/9/1987. Rời khỏi Việt Nam ngày 29/3/1991 trong đợt HO5 sang Thái Lan làm thủ tục, và ngày 5/4/1991 đặt chân đến Hoa Kỳ tị nạn Việt Cộng. Tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ về Việt Nam khi Việt Cộng độc tài còn cai trị quê hương tôi.

Ước mơ của tôi là được trở về Việt Nam sống trên quê hương cội nguồn của mình dưới chế độ dân chủ tự do. Vì vậy mà ước mơ đó luôn thúc đẩy tôi tổng hợp các tin tức và chọn lọc vào nội dung, giúp Các Anh và những thành phần yêu chuộng dân chủ tự do có nét nhìn rộng hơn và rõ hơn, về chế độ độc tài + gian trá + tự cao + tham nhũng, về những sự kiện trên thế giới liên quan trực tiếp lẫn gián tiếp đến mục tiêu ngăn chặn tham vọng thống trị thế giới của Trung Cộng, mà Hoa Kỳ và một số quốc gia phát triển đang thực hiện. Và khi nhóm cầm quyền Việt Cộng suy yếu đến hỗn loạn, hoặc Trung Cộng bị suy yếu đến mức mà nhóm cầm quyền Việt Cộng không thể dựa được nữa, đó là cơ hội cho Các Anh và toàn dân đứng lên giành lại Quyền Làm Người của mình, nối tiếp dòng lịch sử oai hùng của dân tộc từ ngàn năm trước.

Là Người Lính trong Quân Đội gắn liền với hai chữ “Nhân Dân”, phải hiểu là Các Anh có trách nhiệm bảo vệ Nhân Dân, bảo vệ Tổ Quốc, **vì Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn**, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử. Ngay cả Cộng Sản Quốc Tế là Liên Xô như đang chờ nắm quyền thống trị thế giới vô sản, đã phải sụp đổ từ đầu năm 1991 vì bản chất độc tài độc ác của cộng sản. Cộng sản Liên Xô sụp đổ, kéo theo nhóm quốc gia cộng sản vùng Đông Châu Âu cùng sụp đổ.

Chưa hết, Các Anh hãy nhớ lại vào nửa thế kỷ trước đó, phát xít Đức bắt đầu chiến tranh xâm lăng Ba Lan từ tháng 10/1939 và chiếm gần hết Châu Âu, trong khi phát xít Nhật bắt đầu chiến tranh với Hoa Kỳ từ tháng 12/1941 và chiếm gần hết các quốc gia vùng Đông Nam Châu Á, nhưng đến cuối năm 1945 thì cả Đức lẫn Nhật phải gục ngã -vì họ là chế độ độc tài với tham vọng thống trị thế giới, không thể tồn tại dài lâu- trước thế giới tự do do Hoa Kỳ dẫn đầu. Và nội dung tôi gửi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.

Xin nói thêm cho rõ. Với những bài văn bài thơ của các tác giả ở trong nước, tôi xin sử dụng chữ viết truyền thống thay thế chữ viết thời Việt Cộng, ngoại trừ những nhóm chữ thời Việt Cộng mà tôi không hiểu nghĩa.

Với lá thư này, tôi tóm lược những bản tin liên quan đến:

1. Tướng Trung Cộng nói đến chiến tranh hạt nhân với Hoa Kỳ và Đài Loan.
2. Nội bộ Việt Cộng:
 - a. 86% ủy viên trung ương đảng bị kỷ luật, bị án hình sự, và cho thôi việc.
 - b. Hồ sơ khởi tố ông bà Nguyễn Xuân Phúc vừa hoàn tất.
 - c. Công An trị là gì?

1. Tướng Trung Cộng nói đến chiến tranh hạt nhân với Hoa Kỳ và Đài Loan.

Gần đây, một video của **Mã Tuấn** -Giáo Sư tại Đại Học Quốc Phòng Trung Cộng, rất tức giận khi

Tướng Lãnh và Giáo Sư thuộc phe “thống nhất quân đội” Trung Cộng chuẩn bị chiến tranh, ông nói rằng:

“Những người này tuyên bố **“sẵn sàng hy sinh khu vực phía đông Tây An để thực hiện cuộc chiến tranh hạt nhân với Hoa Kỳ và Đài Loan. Họ điên rồi! Khu vực phía đông Tây An là khu vực đông dân nhất trên lục địa chúng ta. Gần 1.200.000.000 (1 tỷ 200 triệu) người người sống ở khu vực này. Đây là quan điểm chính xác về chính trị. Vậy, họ có thực sự yêu nước thương dân không?”**

“Họ” là **Thiếu Tướng Chu Thành Hồ** -cựu giáo sư tại Đại Học Quốc phòng- và **Giáo Sư Lý Dịch**. Cả hai ủng hộ sự thống nhất quân đội để chuẩn bị chiến tranh.

Năm 2015, Tướng Chu Thành Hồ nói với các phóng viên ngoại quốc rằng: **“Nếu Hoa Kỳ gây chiến với chúng tôi (Trung Cộng) vì vấn đề Đài Loan, chúng tôi sẽ cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân, và chuẩn bị phá hủy tất cả các thành phố phía đông Tây An. Đồng thời, hàng trăm thành phố của Hoa Kỳ cũng sẽ bị phá hủy. Đây chỉ là quan điểm của cá nhân tôi, không thể hiện chính sách chính thức của đảng”**.

“Nhưng quan điểm của ông, ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ quốc nội và cộng đồng quốc tế”.

Năm 2023, Giáo Sư Lý Dịch phát đi một video trên Youtube, với nội dung **“Đổi thoại hòa bình và chiến tranh eo biển Đài Loan”**. Ông nói rằng:

“Chúng ta có số dân 1.400.000.000 (1 tỷ 400 triệu) người, “nếu 140 triệu người chết vì sự thống nhất của tỉnh Đài Loan, thì đây sẽ là tiếng thorn trong lịch sử. Tôi nghĩ, một số trong 1 tỷ 400 triệu người ở đại lục, nên sẵn sàng chết 140 triệu người, chỉ cần một chút giáo dục để **những người trẻ tuổi sẽ đồng ý thống nhất Đài Loan, chúng ta có thể hy sinh 140 triệu người, nếu thực hiện cuộc chiến tranh hạt nhân thì 500 thành phố phía đông Tây An sẽ hy sinh”**.”

“Cư dân trên hệ thống internet trong nước (Trung Cộng) chuyển tiếp video đó lên Weibo, lập tức gây ra sự chỉ trích rộng rãi. Một số người nói rằng: “Nếu thống nhất Đài Loan bằng vũ lực, tôi đề nghị gia đình Giáo Sư Lý Dịch thành lập một đội tử thần và xung phong ở phía trước”, **bởi ông coi mạng sống con người là vô giá trị, và tôi hy vọng ông là một trong số người vô giá trị đó”**.

Ông Li -đến từ Sơn Tây- một thính giả của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA), nhận định: **“Quan điểm của Tướng Chu Thành Hồ là bản sao của chủ nghĩa khủng bố. Tôi tin rằng, Hoa Kỳ là một quốc gia dân chủ, còn chế độ ta là quốc gia chuyên quyền, và đang hướng tới sự suy tàn. Tướng Chu Thành Hồ chỉ là tuyên truyền chống Hoa Kỳ, có thể đại diện cho quan điểm của những người trong bí mật. Nhưng khi ông ấy nói điều này trước công chúng, tôi nghĩ đó là sự trở dậy của chủ nghĩa quân phiệt với chủ trương khủng bố”**.

Trong khi **Ông Liu** -đến từ Thượng Hải- phát biểu: **“Tướng Chu Thành Hồ phản ánh quan điểm của một nhóm lãnh đạo đảng cộng sản bị bao vây từ trong ra ngoài, và đã đến điểm cuối cùng, nên Chu Thành Hồ phát biểu điên rồ như vậy. Đây là một phương pháp tự sát hoàn toàn. Nếu bạn hy sinh tất cả các thành phố phía đông Tây An, trái đất sẽ bị ảnh hưởng thế nào. Bạn muốn tấn công hơn 100 thành phố của Hoa Kỳ, liệu bạn có làm được không, trong khi phải hy sinh 140 triệu người chỉ vì mục đích thống nhất Đài Loan”**.

Ông Trần Dũng Lâm nói với **Đài Á Châu Tự Do** (RFA) rằng: *Tiếng nói của Mã Tuấn chỉ được lưu hành rộng rãi bên ngoài Trung Cộng, khó mà loan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội Trung Cộng vì “bức tường lửa ngăn chặn”*. Nhưng, phải nhìn nhận **Mã Tuấn là người có can đảm**, vì tiếng nói của ông cũng là tiếng nói của nhiều người không dám nói. Về **Tướng Chu Thành Hồ và Giáo Sư Lý Dịch, là những người vô đạo đức**. Những người có lương tâm thì khác, khi họ nói gì thì họ nói một cách công bằng của sự thật. Có rất nhiều người như Lý Dịch và Chu Thành Hồ, họ phản ánh **xu hướng chung của đảng cộng sản Trung Hoa, một xu hướng không coi người dân là con người**. Họ nhấn mạnh mục đích này, vì chủ nghĩa toàn trị là của riêng họ”

Học Giả Lý Hữu Đàm -nhà chính trị Đài Loan- trả lời trong cuộc phỏng vấn của đài VOA:

“Nhiều Học Giả phe thống nhất quân đội như Lý Dịch đã lên tiếng một cách điên cuồng, để chiêu theo nhóm cầm quyền bảo vệ lợi ích của riêng họ. Những lý thuyết kỳ lạ xuất hiện ở Trung Cộng vì các giá trị của đảng cộng sản là “lợi ích quốc gia và chủ nghĩa tập thể” trước tiên. Trên thực tế, tôi chỉ muốn hỏi họ: “Nếu 140 triệu người chết, hay nếu mọi người ở Đông Tây An đều chết. Vậy, họ có muốn chết trước không?”

“Đã từ lâu, Trung Cộng sử dụng các mối đe dọa bằng lời nói và hành động quân sự đối với Đài Loan. Người dân đại lục có lý trí và tinh táo nên biết rằng, Đài Loan là phần đất dân chủ tự do, đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu. Do đó, Trung Cộng không có tính chính danh và sức mạnh đạo đức để thống nhất Đài Loan bằng vũ lực”. (tóm lược bài của Bảo Ngọc ngày 16/8/2024 trong e-mail tienggoinsonsong@ ngày 19/8/2024)

2. Nội bộ Việt Cộng.

a. 86% ủy viên cấp trung ương đảng bị kỷ luật, bị án hình sự, và cho thôi việc.

Ngày 14/8/2024, phiên họp thứ 26 của Ban Chỉ Đạo Trung Ương về Phòng Chống Tham Nhũng, **Nguyễn Hữu Đông** -Phó Ban Nội Chính Trung Ương- trình bày:

“Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ Đạo đẩy mạnh công tác thanh tra các tổ chức đảng, và những đảng viên vi phạm đã bị kỷ luật, gồm 230 đảng viên tham nhũng + 4.004 đảng viên suy thoái + 13 đảng viên vi phạm về kê khai tài sản.

Trong số đó có **47 cán bộ là ủy viên trung ương đảng** bị Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư kỷ luật, gồm:

- 2 Phó Thủ Tướng, và nguyên Phó Thủ Tướng.
- 3 Bộ Trưởng, và nguyên Bộ Trưởng.
- 7 Bí Thư, và nguyên Bí Thư tỉnh ủy, thành ủy.
- 11 Thứ Trưởng, nguyên Thứ Trưởng và tương đương.
- 18 Chủ Tịch, và nguyên Chủ Tịch tỉnh..
- 2 Chủ Tịch tỉnh.
- 4 Phó Bí Thư, và nguyên Phó Bí Thư tỉnh ủy.

Nếu tính từ đầu nhiệm kỳ 13 (năm 2021) đến nay, **đã kỷ luật 141 ủy viên** và nguyên ủy viên trung ương đảng, **trong số đó có 24 tướng lãnh** quân đội, vì liên quan đến những vụ án lớn.

Trong cùng thời gian, **Bộ Chính Trị** đã chấp nhận cho “**thôi việc**” đối với **32 ủy viên trung ương đảng**, trong số đó có **7/16 ủy viên Bộ Chính Trị = 40%**. (tóm lược phần 1 trong bài của Hoài Thu trên báo Dân Trí online ngày 14/8/2024)

Kinh khủng, vì trong số **200 Ủy Viên trung ương đảng nhiệm kỳ 2021-2025**, có đến **173 ủy viên** - 141 ủy viên bị kỷ luật + 32 ủy viên cho **thôi việc- bị loại khỏi trung ương đảng = 86%**. Vậy mà “**đỉnh cao trí tuệ Nguyễn Phú Trọng**” lúc đương thời tự khoe là ông ta chọn nhân sự ưu tú vào trung ương đảng.

“**Thôi việc**”, là theo Quyết Định số 41 do **Võ Văn Thưởng** -Chủ Tịch Nước- thay mặt Bộ Chính Trị ký **ngày 3/11/2021**, áp dụng cho những đảng viên cao cấp -kể cả các ủy viên trong Bộ Chính Trị- khi bị phát giác tham nhũng thì “xin thôi việc”, sẽ được yên tâm về nhà nghỉ ngơi và thụ hưởng tài sản do tham nhũng.

Tóm tắt những vụ án lớn. Với dự án **khu đô thị Đại Ninh tỉnh Lâm Đồng**, Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư, và Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, đã kỷ luật 6 tổ chức đảng và 14 đảng viên, trong đó có **7 ủy viên trung ương đảng**.

Vụ án Công Ty Cổ Phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC), Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư, Ủy Ban Kiểm

Tra Trung Ương, đã kỷ luật 89 tổ chức đảng và 126 đảng viên, **trong đó có 25 ủy viên trung ương đảng**. Trong khi các địa phương đã kỷ luật 80 tổ chức đảng với 190 đảng viên.

Vụ án Tập Đoàn Phúc Sơn, trong số 23 bị can bị khởi tố, **có 6 ủy viên trung ương đảng**, gồm 1 Bí Thư + 1 nguyên Bí Thư + 1 Phó Bí Thư thường trực tỉnh ủy + 2 Chủ Tịch tỉnh + 1 nguyên Chủ Tịch tỉnh.

Vụ án Tập Đoàn Thuận An, trong số 8 bị can bị khởi tố, **có 2 ủy viên trung ương đảng**, 1 Bí Thư tỉnh ủy và 1 phó chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội.

Vụ án Tập Đoàn Phúc Sơn, cơ quan điều tra đã tạm giữ tổng số tiền là 315 tỷ đồng + gần 2 triệu mỹ kim + 534 cây vàng + 1.444 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vụ án Công ty Xuyên Việt Oil, đã tạm giữ 134 sổ tiết kiệm trị giá hơn 1.117 tỷ đồng + 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở, cùng nhiều tài sản giá trị khác.

Tại các địa phương trong 6 tháng đầu năm 2024, đã kỷ luật 66 người đứng đầu cơ quan, trong đó có 24 trường hợp giải quyết hình sự + khởi tố mới 444 vụ án với 1.003 bị can về tội tham nhũng. (tóm lược phần 2 bài của Hoài Thu trong báo Dân Trí online ngày 14/8/2024).

b. Hồ sơ khởi tố ông bà Nguyễn Xuân Phúc vừa hoàn tất.

Một nguồn tin nội bộ Việt Cộng cho biết:

“Ông Nguyễn Xuân Phúc -một thời là Thủ Tướng, rồi Chủ Tịch Nước- và vợ là **Trần Thị Nguyệt Thu**, vẫn đang làm việc tại cơ quan Cảnh Sát Điều Tra thuộc Bộ Công An, và Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương. Trong số các nội dung mà hai cơ quan này đang làm việc với vợ chồng ông Phúc, có ba vụ án lớn:

“Một là, nhận hối lộ của bà **Trương Mỹ Lan** -vụ án Vạn Thịnh Phát- đến **200 triệu mỹ kim**. Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương yêu cầu ông Phúc trình bày cách tiếp xúc với bà Trương Mỹ Lan, cách nhận tiền hối lộ, và số tiền đó hiện cất giấu ở đâu?

“Đáng chú ý, con số 200 triệu mỹ kim là số tiền mà Cảnh Sát Điều Tra chứng minh được, nhưng con số thật sự mà bà **Trương Mỹ Lan** đã khai thì lớn hơn nhiều.

“Nguyễn Xuân Phúc còn tạo còn điều kiện cho vợ **Trần Thị Nguyệt Thu** và con gái **Nguyễn Thị Xuân Trang**, tham gia đường dây rửa tiền **cả tỷ mỹ kim** từ Việt Nam tuồn qua Hồng Kông trong năm 2021 và 2022. Đây là khoản tiền của **Trương Mỹ Lan** ủy nhiệm cho **Trương Khánh Hoàng** -cháu ruột Trương Mỹ Lan- thực hiện, lúc đó Trương Khánh Hoàng giữ chức Quyền Tổng Giám Đốc Ngân Hàng SCB”.

“Hai là, nhận hối lộ của công ty Việt Á và Bộ Y Tế, liên quan đến Test kits Covid 19. **Nguyễn Xuân Phúc** nhận trực tiếp từ **Phan Quốc Việt** -Chủ Tịch & Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Việt Á- **nhiều triệu mỹ kim**, trong khi vợ ông là **Trần Thị Nguyệt Thu** nhận từ bà **Kỳ** -vợ Nguyễn Thanh Long, lúc đó là Bộ Trưởng Bộ Y Tế- **2.000.000 (2 triệu) mỹ kim**”.

“Khi Cảnh Sát Điều Tra bắt giam ông Long -Bộ Trưởng Bộ Y Tế-, thì Đảng Bộ Y Tế có đơn và chữ ký tập thể xin tha cho bà Kỳ là vợ của ông Long. Việc này do **Nguyễn Xuân Phúc** hướng dẫn để bảo vệ cho vợ của ông khỏi vào tù, vì nếu bà Kỳ bị bắt thì sẽ lòi ra vợ ông nhận hối lộ. Hiện nay, Ủy Ban Kiểm Tra trung ương đang mời nhóm người ký tên đơn xin tha tội cho bà Kỳ đến cơ quan làm việc”.

“Với chứng cứ rõ ràng, vợ ông Phúc nhìn nhận có nhận 2.000.000 mỹ kim của bà Kỳ, nhưng bà khai đó là tiền hùn vốn kinh doanh thuốc tây, vì bà Kỳ có một loạt nhà thuốc tây”.

“Ba là, siêu dự án Sài Gòn Đại Ninh. Ủy Nam Kiểm Tra Trung Ương đưa bản khai của nguyên phó Thủ Tướng **Trương Hòa Bình**, về lời của ông **Bình** nhận hối lộ của ông **Hoàng Thanh Bách** và ông **Nguyễn Cao Trí** -cả hai là đại diện pháp luật của Công Ty Sài Gòn Đại Ninh, chủ đầu tư siêu dự

án Sài Gòn Đại Ninh- 9.000.000 (9 triệu) mỹ kim tại nhà công vụ ở Hà Nội. Trương Hòa Bình khai đã chia cho Nguyễn Xuân Phúc 3.000.000 (3 triệu) mỹ kim trong tổng số mỹ kim đó”.

“**Tháng 6/2023, Thủ Tướng Phạm Minh Chính** lệnh cho Bộ Công Thương thanh tra Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam, gọi tắt là EVN. Tại đây, phát hiện ra sai phạm của Tập đoàn Trung Nam Group có trụ sở chính ở thành phố hồ chí minh, và có chi nhánh tại Đà Nẵng với hai nhà máy thủy điện tại Lâm Đồng đã hoạt động 7 năm, nhưng không khai báo thuế cũng như không nộp báo cáo kinh doanh. Vào thời gian này, ông Nguyễn Xuân đang là Thủ Tướng, có con rể là Vũ Chí Hùng đang công tác tại Tổng Cục Thuế thuộc Bộ Tài Chánh. **Trung Nam Group và EVN là nơi có rất nhiều thân tín của ông Phúc, và được ông Phúc dung dưỡng những sai phạm**”. (tóm lược bài chuyển trong e-mail siletoyota@.... ngày 19/8/2024)

Đường vào trại giam của ông Nguyễn Xuân Phúc rộng mở.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, sinh ngày 20/7/1954, tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. **Hiện đang sống tại Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.**

Ngày 5/4/2021, ông Nguyễn Xuân Phúc -Thủ Tướng- được cử giữ chức Chủ Tịch Nước, nhưng chỉ ngồi ghế này được 288 ngày thì bị Quốc Hội truất phế trong phiên họp bất thường ngày 18/1/2023. Và một loạt những chức vụ khác của ông trong đảng cũng bị tước hết.

Ngày 4/2/2023, tại buổi bàn giao chức Chủ Tịch Nước, bỗng dưng ông Nguyễn Xuân Phúc phát biểu: “*Gia đình tôi, vợ con tôi không tư lợi, không tham những liên quan đến công ty Việt Á. Chúng tôi chưa bao giờ gặp Giám Đốc Việt Á*”. Điều này đã được Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương kết luận rõ ràng, và truyền thông nhà nước đồng loạt loan tin này, nhưng một ngày sau đó thì tất cả bản tin đều gỡ bỏ.

Với những đồn đoán bất lợi tứ bề bủa vây ông Phúc, liệu ông Phúc sẽ có phản ứng gì?

Đến đây cần khẳng định một điều. Tuy đã mất hết quyền lực, nhưng ảnh hưởng của ông Phúc ở giới “tứ trụ triều đình” vẫn còn. Có nguồn tin không chính thức tiết lộ rằng: “*Vừa qua, vợ chồng ông Phúc có liên lạc với ông Tô Lâm -Tổng Bí Thư & Chủ Tịch Nước- xin gặp riêng tại nhà, nhưng ông Phúc bị từ chối. Ngay sau đó, vợ chồng ông Phúc đến nhà ông Ủy Viên Bộ Chính Trị là Nguyễn Hòa Bình nhờ gỡ tội cho vợ ông, và được nhận lời. Riêng các thuộc cấp cùng “nhúng chàm” với vợ chồng ông Phúc, thường được ông Phúc khuyên nên trốn tránh*”.

Ngày 5/8/2024, ông Vũ Tiến Lộc -Chủ Tịch Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam- nguyên Chủ Tịch VCCI- **đột ngột qua đời** tại nhà riêng ở tuổi 64. **Vợ ông Lộc** cho biết: “**Ông Lộc đã tự tử, vì trước đó ông Lộc có đi dự tiệc tại nhà ông Phúc, và được ông Phúc khuyên là nên trốn đi xa một thời gian**”.

Ngày 9/8/2024, vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc bị cơ quan an ninh phi trường Đà Nẵng ngăn chặn không cho lên phi cơ đi ngoại quốc. Vậy là, con đường đến trại giam dành cho vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc đang rộng mở.

Câu hỏi đặt ra mà dư luận Việt Nam đang tranh luận sôi nổi: “*Với những vụ nhận hối lộ hàng trăm triệu mỹ kim như vậy, liệu vợ chồng ông Nguyễn Xuân Phúc có bị Bộ Công An bắt giam hay không? Có người cho rằng, rất có thể bà Trần Thị Nguyệt Thu bị bắt, còn ông Phúc có thể thoát được vì dù sao ông cũng có một thời là “một gốc trong tứ trụ”. Có người cho rằng, nếu bắt luôn ông Phúc thì đây quả là con “địa chấn” mà nội bộ Việt Cộng chưa hề xảy ra. Nhưng, ông ta cũng có thể bị bắt, nếu ông Tô Lâm muốn được nâng uy tín trong thời gian đầu với quyền lực của Tổng Bí Thư & Chủ Tịch Nước*”. (tóm lược bài của Minh Hải trong Diễn Đàn Tự Do Ngôn Luận của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam ngày 21/8/2024)

Chiều 29/8/2024, Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước Tô Lâm -Trưởng Tiểu ban nhân sự đại hội 14 chủ tọa buổi họp của tiểu ban này. Sau khi thảo luận, ông phát biểu: “*Công tác nhân sự rất quan trọng trong mỗi kỳ đại hội đảng, vì là vấn đề then chốt trong công tác xây dựng đảng, và là quyết định sự*

thành bại của cách mạng. Do đó, công tác nhân sự phải được chọn lựa cán bộ có bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ, có năng lực lãnh đạo, trình độ chuyên môn, có uy tín trong dân trong đảng, để giải quyết những công việc ở tầm chiến lược; phải có tính chiến đấu, tính kỷ luật cao, gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng, toàn dân; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới...”. (tóm lược bài trong báo Tiền Phong online ngày 29/8/2024)

Xin nhắc lại, là ông Nguyễn Phú Trọng đã chọn lựa “cán bộ ưu tú” trong 3 nhiệm kỳ của ông, nhưng kết quả trong nhiệm kỳ thứ 3 của ông ta có đến 173 ủy viên trung ương đảng trong tổng số 200 ủy viên (kể cả ủy viên dự khuyết) bị kỷ luật, bị án tù, và cho thôi việc. Nay ông Tô Lâm, cũng dùng những nhóm chữ “bản lĩnh + phẩm chất + trí tuệ + năng lực + ..v.. v ..” tương tự những nhóm chữ mà ông Trọng sử dụng, để chọn lựa nhân sự trong đại hội lần thứ 14 vào đầu năm 2026.

Bất cứ đảng viên Việt Cộng nào vào Bộ Chính Trị mà tuyên bố “bảo vệ đảng, phát triển đảng , ..v..v..” thì không bao giờ người dân Việt Nam có được “quyền làm người đúng nghĩa” của con người tự do. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, nhóm cầm quyền đều là gốc Công An.

c. Vậy, Công An trị là gì?

“Nhà nước Công An Trị” (police state) là một nhà nước mà chính phủ sử dụng Công An (hay Cảnh Sát) để kiểm soát nghiêm ngặt quyền tự do của người dân”. (trích trong từ điển Cambridge).

Ông David Hutt -Viện Trung Âu Nghiên Cứu về Châu Á- (CEIAS), nhận định rằng:

*“Với một mức độ nào đó, **Việt Nam đã là một nhà nước Công An Trị**. Trong hai thập niên qua, Việt Nam đã chứng kiến cái chết của nhiều “phe phái”, trong đó có phe “những kẻ trục lợi”, đứng đầu là **cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng**. Ông Dũng làm Thủ Tướng từ năm 2006 đến năm 2016, ông không tôn sùng tư tưởng, nhưng tin vào sự độc quyền cai trị của đảng cộng sản. Theo ông Dũng, các doanh nhân và ông trùm sẽ cần phải hợp tác với đảng cộng sản để có được đất đai, có được hợp đồng, và giành được những quyết định có lợi từ tòa án. **Đổi lại, các doanh nhân phải tặng thưởng cho các viên chức của đảng cộng sản, cũng là cách giúp cho các viên chức này có tiền chi vào bước thăng tiến cao hơn. Từ đó, sự hợp tác sẽ giúp tăng thêm quyền lực và quyền lợi. Nhưng rồi, phe trục lợi của ông Dũng đã lụi tàn khi nạn tham nhũng tràn lan, và ông Dũng xin thôi việc hồi năm 2016”.***

*“**Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng**, đại diện cho sự trở lại của các nhà tư tưởng và đạo đức, những người hứa sẽ loại bỏ tham nhũng, và nâng cao uy tín của đảng. Nhưng ông lại là người cuối cùng của phe này, vì chiến dịch đốt lò của ông đã tiếp thêm sinh lực cho nhóm cầm quyền Công An, mà khẩu hiệu của ngành Công An là “**Còn Đảng Thì Còn Công An**”.*

“Nhóm cầm quyền hiện nay, nhận thấy người dân Việt Nam rất thích khi chứng kiến những viên chức tham nhũng bị trừng trị. Không giống như ông Trọng, họ nhận ra rằng chủ nghĩa xã hội không thúc đẩy ai cả, và đảng cộng sản cũng không còn là người phán xét của chủ nghĩa dân tộc nữa. Vì vậy, cách duy nhất để đảng cộng sản tồn tại là liên tục hy sinh những viên chức trong lò đốt, với hy vọng điều này sẽ tạo nên lòng trung thành trong nội bộ đảng, giữa trung ương với các địa phương, và giữa đảng với bộ máy nhà nước”.

“Ngoài việc khiến đảng cộng sản đang suy yếu về tổ chức, việc hy sinh các viên chức tham nhũng còn gây ra nhiều kẻ thù, khiến các nhân vật trong ngành Công An hoặc Quân Đội có quyền lực chính trị vươn lên cầm quyền, với những cam kết tiếp tục hy sinh và loại bỏ bất kỳ nhân vật nào bất đồng. Giờ đây, đảng tự tiêu diệt chính mình”.

Bộ Công An ngày càng phình to.

Khi còn là Bộ Trưởng Bộ Công An, Đại Tướng Tô Lâm đã điều hành trực tiếp bộ máy điều tra khổng lồ, phục vụ cho chiến dịch “đốt lò” của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo **Giáo Sư Abuza**: “Ông Trọng đã “trao cho ông Tô Lâm quyền lực chống tham nhũng”, song có thời gian ông Trọng không thể kiểm soát được quyền lực của ông Lâm. Từ chỗ là một công cụ của

đảng, Bộ Công An là cơ quan an ninh hùng mạnh nhất của Việt Nam, vì vậy mà ngành này ngày càng phình to. Về nhân lực, dù Bộ Công An chưa bao giờ công bố con số chính xác lực lượng chính quy của họ”.

Giáo Sư Carl Thayer -nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm- có bài viết đăng trên blog của ông:

“Con số ước lượng **Công An Việt Nam năm 2013 là khoảng 6.700.000 Công An**. Trong số này có 1.200.000 Công An chính quy, phần còn lại là những lực lượng bán vũ trang trực thuộc Bộ Công An. Từ tháng 7/2024, theo “Luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở”, **Bộ Công An được phình to thêm 300.000 nữa, cộng chung ngành Công An có 7.000.000 tay súng**. Luật này được Quốc Hội thông qua hồi tháng 11/2023, sáp nhập các lực lượng tham gia bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách, và đội trưởng đội phó dân phòng, thành lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, được coi là “cánh tay nối dài” của Bộ Công An.

“Dự thảo ngân sách 2024 được công khai trên cổng thông tin Quốc Hội hồi đầu tháng 12/2023, cho thấy ngân sách cấp cho Bộ Công An là **113.000 tỷ đồng**, tăng khoảng 14.000 tỷ đồng so với năm 2023. Con số này chỉ sau ngân sách Bộ Quốc Phòng là 207.000 tỷ đồng.

Bà Elaine Pearson -Giám Đốc Châu Á của tổ chức theo dõi Nhân Quyền- (Human Rights Watch - HRW), nhận định rằng:

“**Việt Nam đã là một quốc gia Công An Trị**” về nhiều mặt. Ông Tô Lâm lên nắm quyền là biểu hiện của sự đàn áp ngày càng tồi tệ của chính phủ Việt Nam, hoàn toàn không khoan nhượng với những lời chỉ trích và bày tỏ thái độ thù địch cao độ đối với các quyền dân sự và chính trị căn bản. Những vụ trấn áp, sách nhiễu hàng loạt những nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội, nhà báo tự do, luật sư, và các nhân vật đối lập từ năm 2016 đến gần đây, khi ông Tô Lâm đứng đầu Bộ Công An. Sự xâm phạm quá mức của các cơ quan an ninh, được biết đến là các hành động được giải thích “nhằm bảo vệ ‘an ninh quốc gia’”, nhưng thực tế thì đó là việc bỏ tù những người chỉ trích chính phủ một cách ôn hòa”.

“Đến nay, theo thống kê của HRW, cho thấy có hơn 160 người đang bị cầm tù ở Việt Nam vì phê phán nhà cầm quyền -kể cả trên mạng xã hội- và nhà cầm quyền ngày càng nhắm tới các nhà hoạt động môi trường. Cùng lúc, tất cả các cơ quan truyền thông vẫn nằm dưới sự kiểm soát của đảng cộng sản Việt Nam, và **Việt Nam đứng thứ ba trên thế giới về bỏ tù nhà báo**”. (tóm lược bài trong Báo Mai ngày 16/8/2024)

“... Ngành Công An có 7.000.000 tay súng, trong đó có **201 Tướng**, gồm: 1 Đại Tướng + 6 Thượng Tướng + 35 Trung Tướng + 159 Thiếu Tướng. (trích trong báo Pháp Luật online ngày 6/11/2018)

Nhận định

Tôi nghĩ, từ nay đến trước đại hội đảng vào đầu năm 2026, ông Tô Lâm chẳng những tiếp tục mà còn mạnh tay “đốt lò” tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng để lại, với mục đích thanh trừng các đối thủ cũ lẫn mới, cũng là cách tạo chút uy tín trong đảng để được đại hội bỏ phiếu cho ông tiếp tục ngai ghế Tổng Bí Thư trong nhiệm kỳ 2026-2030. Vậy là, người dân Việt Nam sẽ vô cùng khốn khổ dưới chính sách “Công An Trị”, bởi **quyền lực cao nhất trong tay ba Ủy Viên Bộ Chính Trị là Tổng Bí Thư & Chủ Tịch Nước Tô Lâm + Thủ Tướng Phạm Minh Chính + Bộ Trưởng Bộ Công An Lương Tam Quang, đều là Công An**.

Kết luận.

Đọc đến đây, Các Anh suy nghĩ về nội dung nào?

Tôi nghĩ là con số 173 trong số 200 ủy viên trung ương đảng bị kỷ luật của đảng lẫn trừng phạt hình sự của nhà nước, làm cho Các Anh thất vọng vô cùng. Bởi, trong khi Các Anh nhiệt tình với trách nhiệm bảo vệ biên cương tổ quốc, thì đa số đảng viên cao cấp lại bận rộn về bóc lột tham nhũng thu gom tài sản kinh khủng cho họ, để rồi bị sa thải ra khỏi đảng, và đa số trong số đó lạng lế vắc mền

mùng chiếu gói vào tù, và số nhỏ còn lại “được thôi việc” về nhà nghỉ ngơi thụ hưởng khối tài sản mà họ đã tham nhũng.

Thất vọng kế tiếp là nhóm cầm quyền Việt Cộng đang thực hiện chính sách “Công An Trị” trong xã hội Việt Nam -gồm cả Các Anh và thân nhân thân quyến Các Anh- để bảo vệ đảng, theo câu nói của Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh hồi nửa cuối năm 1990, rằng: “Tôi biết dựa theo Trung Quốc là mất nước, nhưng **thà mất nước còn hơn mất đảng**”.

Nhìn chung, với các góc cạnh đáng cay trong cuộc sống xã hội chủ nghĩa đối với dân tộc nói chung, đối với tuổi trẻ Việt Nam nói riêng, bị nhóm cầm quyền Việt Cộng gian manh đối trá từ thể hệ này sang thể hệ khác, **tự khắc Các Anh sẽ nhận ra trách nhiệm của người cầm súng bảo vệ đồng bào, bảo vệ tổ quốc, vì tổ quốc với đồng bào là trường tồn**, trong khi bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử. Vì vậy mà ngày nào đảng cộng sản Việt Nam còn tồn tại, thì ngày đó toàn dân Việt Nam -kể cả Các Anh và thân nhân Các Anh- vẫn bị nhóm cầm quyền chà đạp Quyền Làm Người.

Trong hoàn cảnh hiện nay, khi nhóm cầm quyền Việt Cộng suy yếu đến hỗn loạn, hoặc khi nhóm cầm quyền Việt Cộng không thể dựa vào Trung Cộng được nữa, thì đó là cơ hội mà Các Anh cùng đồng bào đứng lên giành lại Quyền Làm Người cho Các Anh + cho thân nhân thân quyến Các Anh + và cho toàn thể đồng bào. Bởi, **không quốc gia nào hành động thay cho Việt Nam mình đâu Các Anh à, mà họ chỉ sẵn sàng trợ giúp Việt Nam mình thực hiện trách nhiệm cao cả đó**.

Vậy, Các Anh hãy luôn luôn sẵn sàng, khi cơ hội chợt đến là lập tức đứng lên, toàn dân sẽ đứng cạnh Các Anh, cùng Các Anh làm nên lịch sử bằng cách triệt hạ chế độ cộng sản độc đảng, độc quyền, độc tài, độc đoán, và độc ác nhất suốt dòng lịch sử Việt Nam oai hùng từ khi lập quốc hơn 4.000 năm trước.

Từ đó, người Việt Nam trong nước và người Việt Nam chúng tôi tị nạn cộng sản tại hải ngoại, cùng nhau vá lại mảnh giang sơn đã "rách loang lỗ" bởi những Hiệp Ước của Việt Cộng giao đất giao biển cho Trung Cộng, xóa tan những “vết da beo trên da thịt quê hương” mà hiện nay là những làng mạc có công nhân hay quân lính Trung Cộng sinh sống mà người Việt Nam bị cấm vào. Cùng nhau khôi phục lại nền văn hoá giáo dục nhân bản và khoa học, dù phải trải qua hai ba thế hệ mới thành công, và cùng nhau phát triển một xã hội dân chủ pháp trị mà mọi người được hưởng một cách tự nhiên những quyền căn bản của mình.

Hãy nhớ, “**Tự do**, không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước. **Không có dân chủ**, không thể có sự trỗi dậy và phát triển bền vững. **Muốn được sống trong Tự Do Dân Chủ, chính chúng ta phải tranh đấu**, vì Tự Do Dân Chủ không phải là quà tặng./.

Texas, ngày 1 tháng 9 năm 2024

Phạm Bá Hoa

Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại:
<http://www.vietnamvanhien.org/phambahoa.html>

www.vietnamvanhien.net



VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info



TỦ SÁCH VĂN HIẾN ONLINE VỚI HƠN 11000 TÁC PHẨM